



ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยการสอบสัมภาษณ์
ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (ปริญญาโท) ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (ปริญญาตรี)
และตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปริญญาตรี)

ตามที่สำนักงานเศรษฐกิจการคลังได้มีประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปฏิบัติงานในสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (ปริญญาโท) ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (ปริญญาตรี) และตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปริญญาตรี) ตั้งแต่วันที่ ๒๖ กรกฎาคม - ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ นั้น

บัดนี้ ผลการสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (ปริญญาโท) ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (ปริญญาตรี) และตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปริญญาตรี) โดยการสอบข้อเขียนได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน เพื่อให้มาสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยการสอบสัมภาษณ์ ดังนี้

๑. ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (ปริญญาโท)

เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล		
๔	นางสาว	ณัฐมน	ธนภัคจิรากุล

๒. ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (ปริญญาตรี)

เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล		
๔	นางสาว	โสรยา	อุทธิสินธุ์
๙	นางสาว	อทิติยา	นพตระกูล
๑๙	นางสาว	วราภรณ์	อินทะกุล
๒๔	นางสาว	ณัฐจิตติอร	ตั้งยิ่งยง
๓๑	นางสาว	นพรัตน์	แซ่ไคว้

๓. ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปริญญาตรี)

เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล		
๙	นางสาว	ศุภราภรณ์	มีสุข
๓๓	นาย	ธนวัฒน์	ตั้งสนั่น
๓๔	นาย	พสุธร	สุขเกษม
๓๕	นางสาว	มารีสิน	วรการอิงคนันท์
๓๙	นางสาว	อังคณา	บุญลาภ

ทั้งนี้ ให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น มาสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยการสอบ
สัมภาษณ์ในวันที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (ปริญญาโท) เวลา ๐๙.๐๐ น.
ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (ปริญญาตรี) เวลา ๐๙.๒๐ น. และตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน
(ปริญญาตรี) เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๑ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง และสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
จะประกาศผลการคัดเลือกตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (ปริญญาโท) ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
(ปริญญาตรี) และตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปริญญาตรี) ภายในวันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ประกาศ ณ วันที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒



(นายอรรถพล อรรถวรเดช)

รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง